

โครงการจัดสร้างวัดปากตัญญูดาราม

ความเป็นมา

ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเราได้โอกาสที่จะไปทำบุญ ทำกุศลร่วมกัน ณ วัดวาอารามต่าง ๆ ในระหว่างทางพวกเราตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจิตใจ ว่าแท้จริงแล้ว ความสุขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเร่งร้อน ความโลภ และความทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ นั้น คือความสุขที่แท้จริง พวกเราไม่อาจจะหยิบบั่นความสุขให้กับพวกเขาเพียงเฉพาะแค่การผ่าตัด รักษาแต่ร่างกายภายนอกเท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีความทุกข์เรื่อง



อื่น ๆ ต่อไป อย่างไม่จบไม่สิ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาในชนบทที่ห่างไกล ณ ที่มีความด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาทางวัดอยู่อย่างเดียวไม่อาจช่วยพวกเขาได้เลย แต่การนำธรรมะอันบริสุทธิ์จากพระพุทธศาสนาไปมอบให้พวกเขาเหล่านั้น จะสร้างหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขาไว้ได้ แม้แต่พวกเราเองก็จะได้พบความสุขสงบของจิตใจเช่นกัน ลาก ยศ ชื่อเสียง ที่ได้มา มากเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งยังจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป วัดและสถานปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวมใจของชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจและสังคมของพวกเขาไว้ได้เป็นอย่างดี ทางมูลนิธิฯ ได้มีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะช่วยทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ พวกเราจึงได้มีโครงการจัดสร้างวัดปากตัญญูดารามขึ้นเพื่อ แสดงถึงความรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมอบพระธรรมอันล้ำค่าให้กับพวกเราชาวพุทธ ความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นประหนึ่งดังบิดาของปวงชนชาวไทย และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ครูอาจารย์ ของพวกเราทุกคน พวกเราจึงได้ตั้งชื่อวัดป่าแห่งนี้ว่า กตัญญูดาราม ความกตัญญูรู้คุณดังกล่าว เพื่อทดแทนพระคุณของผู้มีบุญคุณสูงสุดต่อพวกเราทั้งหลาย โดยจะจัดตั้งวัดป่าแห่งนี้ ในเนื้อที่ 80 ไร่ ณ หมู่ 8 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ในความดูแลของคณะสงฆ์ วัดหนองป่าพง มี พระอาจารย์ยอดชาย สีลส่วโร เป็นประธานสงฆ์ และพระอาจารย์หนูสิน ญาณสังวโร เป็นประธานที่ปรึกษา พวกเราหวังว่า วัดป่าแห่งนี้จะเป็นแบบอย่างของวัดแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย ได้ใช้ที่อันเป็นสัปปายะแห่งนี้เพื่อศึกษาหาแก่นพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์และ ตำราพระพุทธศาสนาไว้คู่กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยสืบไป เพื่อ ก่อให้เกิดความสุขสงบแห่งจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลาย



วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจัดสร้างวัดป่า อรัญวาสี สำหรับเป็นที่ประพาศปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ และคฤหัสถ์ ผู้ใฝ่ในธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า
- เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในราชวโรกาส 60 ปี ครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รอยยิ้มเพื่อพ่อ” พ.ศ.2549
- เพื่อเป็นวัดป่าที่ไม่มุ่งเน้นสิ่งที่ไม่ส่งเสริมต่อการประพาศปฏิบัติธรรมและ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับวัดที่ไม่มีวัดถุและสิ่งก่อสร้างที่มากเกินไป มีเฉพาะที่เป็นไปเพื่อการประพาศปฏิบัติธรรมเท่านั้น
- เพื่อเป็นที่สัปปายะสำหรับผู้ใฝ่ธรรม ต้องการศึกษาค้นคว้าหาแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบัน
- เป็นป้อมปราการที่จะดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
- เป็นที่มุ่งหวังจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาแนวทางการประพาศปฏิบัติตามแบบฉบับของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น และหลวงปู่ชา ที่เป็นหลักในการดำรงคงไว้ซึ่งธรรมวินัยที่ถูกต้องให้คงอยู่ตลอดไป
- เพื่อถวายเป็นวัดสาขาในการดูแลของคณะสงฆ์สาขาวัดหนองป่าพง



“มูลนิธิดวงแก้ว สร้างวัดป่ากตัญญูดารามขึ้นมาจากที่ดิน 80 ไร่ เราได้สร้างทุกอย่างที่จำเป็น ได้แก่ กุฏิ 8 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรงครัว คลังสงฆ์ ที่ล้างบาตร ที่ฉันทน้ำปานะ อุโบสถ สระน้ำใหญ่ 8 ไร่ ถึงเก็บน้ำหมั้นลิตร ระบบน้ำปะปาน้ำดื่มน้ำใช้ ถึงเก็บน้ำฝนใหญ่ 5 ถังๆ ละ 8000 ลิตร ทางเดิน ทางระบายน้ำ ปลูกต้นไม้ 80,000 ต้น”

ทอดกฐินครั้งแรกในปี 2549 และมอบถวายคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง สายหลวงปู่ชา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 วัดนี้ได้เป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ 11 มีนาคม 2554 ความทรงจำที่ทุก ๆ คน ได้ช่วยสร้างวัดแห่งนี้ การร่วมปัจจัย การช่วยคิดวางแผนแปลนวัด การก่อสร้าง การปลูกต้นไม้ การจัด/ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ กฐินพระราชทาน การมอบถวายวัดหนองป่าพง ทุก ๆ อย่างจะถูกจดจำอยู่ในใจตลอดไปหลายปีที่ผ่านมา

